

TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
TỈNH THÁI NGUYÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 723 /CTHADS-VP

Thái Nguyên, ngày 07 tháng 10 năm 2019

Vv phản hồi thông tin báo chí

Kính gửi: Báo Đại Đoàn Kết

Địa chỉ: 66, Bà Triệu, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Báo Đại Đoàn kết số ra ngày 01/10/2019, có đăng bài: “*Vụ lừa đảo trăm tỷ đồng ở Thái Nguyên: Ngang nhiên xâm hại tài sản thi hành án*”. Cục THADS tỉnh Thái Nguyên xin thông tin về vụ việc, cụ thể như sau:

Cục THADS tỉnh Thái Nguyên đang tổ chức thi hành bản án số 781/HSPT ngày 28/11/2018 của TAND Cấp cao tại Hà Nội. Theo Bản án, người phải thi hành án là Võ Khánh Dương và Nguyễn Thị Quỳnh Anh, HKTT: Thái Nguyên, đang chấp hành hình phạt tù tại Trại giam Tân Lập – Phú Thọ, phải liên đới bồi thường cho 27 bị hại tổng số tiền trên 112 tỷ đồng và nộp án phí trên 300 triệu đồng. Về phần vật chứng Tòa án tuyên: “Tiếp tục duy trì lệnh kê biên tài sản số 02 ngày 07/12/2009 của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đối với đất và tài sản trên đất của các thửa đất 115,153, 246, 265, 266, 278, 279, 280, 165, 309, 310, 312 tờ bản đồ số 31 thuộc tổ 17, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên. Tình trạng tài sản như biên bản kê biên tài sản lập ngày 08/12/2009. Hiện tại các thửa đất và tài sản trên đất do ông Dương Triều Nam sở hữu, sử dụng và đang được thế chấp tại Ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Thái Nguyên”.

Cục THADS tỉnh Thái Nguyên đã ban hành các Quyết định thi hành án về phần chủ động và các Quyết định thi hành án theo đơn yêu cầu của 06 đương sự với tổng số tiền trên 73 tỷ đồng theo Bản án nêu trên. Đồng thời đã có các thao tác nghiệp vụ theo trình tự quy định của Luật THADS.

Tuy nhiên, trong quá trình giải quyết vụ án, năm 2011, cơ quan kiểm sát tỉnh đã ra Quyết định hủy bỏ Lệnh kê biên các tài sản đã được cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên kê biên trong giai đoạn điều tra vụ án từ năm 2009. Trong thời gian có Quyết định hủy bỏ Lệnh kê biên trái pháp luật của Viện KSND tỉnh (từ năm 2011 đến năm 2016), 15/16 Quyền sử dụng đất theo lệnh kê biên đã được chuyển nhượng hợp pháp được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận QSDĐ cho nhiều người khác. Từ đó dẫn đến Bản án số 781/HSPT ngày 28/11/2018 của Tòa án nhân dân cấp tao tại Hà Nội không thể thi hành được.

Cục THADS tỉnh Thái Nguyên đã phối hợp với các cơ quan hữu quan tại Thái Nguyên đã có rất nhiều thao tác nghiệp vụ để làm rõ trạng thái pháp lý hiện


nay của các loại tài sản để đề nghị các cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định.

Ngày 20/9/2019 người được thi hành án có đơn đề nghị Cục THADS tỉnh xem xét việc khôi phục tài sản theo Lệnh kê biên số 02 ngày 07/12/2009 tại tổ 17, phường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên có hiện tượng bị phá dỡ, san lấp mặt bằng, làm thay đổi hiện trạng.

Sau khi nhận được thông tin phản ánh của người được thi hành án, lãnh đạo Cục THADS tỉnh đã cử Chấp hành viên giải quyết vụ việc kết hợp với đại diện Viện KSND tỉnh và đại diện UBND phường Phan Đình Phùng đến tận hiện trường kiểm tra và lập biên bản hiện trạng.

Tại biên bản xác minh lập ngày 20/9/2019 và biên bản lập ngày 01/10/2019 đã thể hiện có việc gia đình ông Dương Triều Nam (người đang quản lý tài sản trên) đang san lấp mặt bằng, lợp lại mái nhà, sửa chữa bên trong hai căn nhà, không có hiện tượng xây dựng, coi nói thêm các công trình trên đất. Tuy nhiên, để duy trì hiện trạng tài sản kê biên, bảo đảm nghĩa vụ thi hành án theo đúng quy định của pháp luật, ngày 23/9/2019 Chấp hành viên đã ban hành Thông báo số 680/TB-CTHADS về việc duy trì Lệnh kê biên của cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên gửi UBND phường Phan Đình Phùng, UBND TP Thái Nguyên, Viện KSND tỉnh Thái Nguyên, đương sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan yêu cầu người đang quản lý, sử dụng tài sản không được chuyển nhượng, mua bán, tặng cho, cầm cố, thế chấp, chuyển dịch, cho thuê dưới bất kỳ hình thức nào, không được làm thay đổi hiện trạng, thay đổi kiến trúc xây dựng của tài sản kê biên trong thời gian Cục THADS tỉnh Thái Nguyên giải quyết vụ việc.

Như vậy, Cục THADS tỉnh Thái Nguyên đang thực hiện việc thi hành Bản án số 781/HSPT nêu trên đúng với trình tự, thủ tục quy định của pháp luật, không có việc “**ngang nhiên xâm hại tài sản thi hành án**” và “**tiếp tay cho hành vi vi phạm pháp luật**” như bài báo đã nêu.

Cục THADS tỉnh Thái Nguyên xin trân trọng cảm ơn Quý Báo đã quan tâm đến hoạt động THADS ở địa phương. 

Nơi nhận:

- Như kính gửi (để thông tin phản hồi);
- Tổng Cục THADS (báo cáo);
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Sở Thông tin - Truyền thông tỉnh Thái Nguyên (để biết);
- Cổng thông tin điện tử tỉnh Thái Nguyên;
- Cục trưởng (b/cáo);
- Trang thông tin điện tử Cục THADS (để đăng tải);
- Lưu: VT, HSKNTC.(b)

**KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG**



Nguyễn Văn Trung

